
Nemendaráðsfundur 2. nóvember 2022. 
Mættir eru: Katrín, Bryndís, Guðmundur Sævar, Eva, Tómas og Philip. 
Staðsetning: Unglingagangur 
 

Fundurinn byrjar á skemmtilegum leik þar sem ráðið er að funda í fyrsta skiptið.  

Farið er yfir hvernig er best að halda fund og Guðmundur Sævar býður sig fram í hlutverk ritara. Bryndís í 

10. bekk er formaður. 

Hér koma nokkrir punktar sem voru ræddir á þessum fyrsta fundi. 

➢ Næst þegar verða seldar patreksskólapeysur þá vill nemendaráðið vera með skemmtilega 

logo-keppni til að setja á peysurnar. 

➢ Ráðið talar um að strákaklósettið sé illa þrifið. Það þarf að laga lása og spegil. 

➢ Stelpuklósett á unglingaganginum – hægt að sjá inn ef maður stendur fyrir utan. Spurning 

um að koma fyrir filmu í glugga. 

➢ Nemendur setja út á aðstæður inn í kennslustofum - allar innstungur bilaðar í stofunum. Á 

að laga það? 

➢ Skemmtidagar eins og öskudagurinn, íþróttadagurinn og Halloween ofl. þá finnst ráðinu 

mikilvægt að hafa góðan mat. Ekki fisk (var verið að vitna í síðasta Halloween dag) 

➢ Mikil óánægja með matinn. Nemendur tala um að allir séu svangir og geta ekki borðað það 

sem er í boði. Einnig að það megi ekki fá sér nokkrar brauðsneiðar, slátur, hvítlauksbrauð ofl. 

gott. Á Instagram og á vestur er maturinn góður en skólamaturinn er hræðilegur.  

➢ Það sem ráðið vill skipuleggja fyrir jól er jólaball. Draumurinn er að halda stórt ball í 

skólanum. Fyrir miðstig og unglingastig. Tónlist og flottar skreytingar í salnum. Búa til flott 

plaköt og auglýsa. Fá soundboxin lánuð. Setja upp lagalista á göngunum svo nemendur geti 

skrifað hugmyndir að lögum. Kaupa nammi í gegnum Vestur og selja. 

➢ 15. desember frá 20-22.  
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